

รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
<p>สภามหาวิทยาลัย รับทราบแผนการบริหารและแผนการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีข้อเสนอแนะ</p>	
<p>๑. พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนมีการปรับเปลี่ยน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องมีการปรับเปลี่ยน ห้องสมุดต้องเป็นที่ที่นักศึกษาหรือผู้ใช้บริการเข้าไปพักผ่อนได้ สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเครื่องฟังไม่ใช้เข้าไปแค่อ่านหนังสือ</p>	<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดพื้นที่ให้บริการดังนี้</p> <p><u>ภายในอาคาร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๑ ๒. บริการวารสารในรูปแบบเล่ม และออนไลน์ ชั้น ๑ ๓. บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ชั้น ๑ ๔. บริการพื้นที่อ่านหนังสืออรรถาธิบาย แบบเดี่ยว และหมู่คณะ ๕. บริการมุนันทนาการ ชั้น ๑ ๖. บริการห้องศึกษากลุ่ม จำนวน ๔ ห้อง ชั้น ๑ และบริเวณหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นพื้นที่ เปิดโล่ง ๗. บริการห้องชมภาพยนตร์ จำนวน ๒ ห้อง ชั้น ๑ และ ๔ ๘. บริการหนังสือใหม่ ห้อง ๘๔ ปี บรรณารักษ์ ๙. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ห้อง และสามารถเป็นห้องประชุมอัจฉริยะ ๑๐. บริการหนังสือรางวัลซีไรต์ ชั้น ๑ ๑๑. บริการหนังสือพระราชนิพนธ์ และพระนิพนธ์ ชั้น ๑ ๑๒. บริการหนังสืออ้างอิง จำนวน ๑ ห้อง ชั้น ๒ ๑๓. บริการห้องสมุดกฎหมาย ชั้น ๓ ๑๔. บริการวิจัยวิทยานิพนธ์ ชั้น ๓ ๑๕. บริการมุมอาเซียน ชั้น ๓ ๑๖. บริการสื่อทัศนวิศดู ชั้น ๔ ๑๗. บริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด (Learning Space) ชั้น ๒ <p><u>ภายนอกอาคาร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. บริการลานกิจกรรมหน้าห้องบรรณารักษ์ ๒. บริเวณ Green Zone ๓. บริเวณสวนสมุนไพร ๔. บริเวณ Green Energy

มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
<p>๒. ควรจัดกิจกรรมเป็นครั้งคราวเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าห้องสมุด อาจารย์อาจจะจัดกิจกรรมผนวกไว้กับการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม</p>	<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น ถ้าเข้าห้องสมุดตามที่กำหนดไว้ จะได้รับของที่ระลึก ๒. มีกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ให้อาจารย์แต่ละคณะ แต่ละหลักสูตรร่วมคัดเลือกหนังสือ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน หรือที่ตระหนักแล้วว่า มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
<p>๓. ควรดำเนินการในเรื่องการสร้างเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และให้นักศึกษาสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเครือข่าย</p>	<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ได้เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒. ได้เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
<p>๔. ห้องสมุดสาขาไม่น่าจะมีความจำเป็น ควรทดลองดำเนินการ ๑ แห่งก่อน แต่ต้องมีศูนย์กลางข้อมูล องค์กรความรู้และใช้ระบบออนไลน์ร่วมกัน และควรเปิดบริการ ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการดูแลเครื่องแม่ข่ายของตนเองให้พร้อมใช้งาน มีความเสถียรและปลอดภัย พร้อมเปิดบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>
<p>๕. ควรมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับสมาชิกนานาชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดียหรือสิงคโปร์เพื่อการรับรู้ข้อมูลที่ทันสมัย</p>	<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทรัพยากรจาก EBSCO และ GALE ให้บริการ</p>
<p>๖. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่จะใช้อ้างอิงการทำงานวิจัย จะช่วยนักศึกษาและอาจารย์ได้</p>	<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีเอกสารและนำบริการ ๒. มีเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ http://lib.vru.ac.th แนะนำบริการ และเสนอทรัพยากร